

**ด่วนมาก** **บันทึกข้อความ**พด ๑๑๖ / ๓๐พด ๖๒
พส.บอ. ๒๕๐๗/๖๒

ส่วนราชการ กองพัสดุ ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ โทร. ๐ ๒๒๔๓.๖๙๔๖ ภายใน ๒๔๕๓ ๒๕๖๑

ที่ กพด. กทต๑๒ / ๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรหัสวัสดุก่อสร้าง (CMC : Construction Materials Code) หน้า 3867 / ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการกลุ่ม

ด้วยกรมบัญชีกลางมีหนังสือด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และกำหนดให้
หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างพัสดุประเภทวัสดุก่อสร้างต้องระบุ รหัสวัสดุก่อสร้าง (CMC : Construction
Materials Code) ที่กำหนดโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ทุกรายการ ทุกวิธีการจัดหาหากไม่มีรหัสดังกล่าวจะไม่
สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ นั้น

เพื่อให้การซื้อจัดจ้างพัสดุประเภทวัสดุก่อสร้างของกรมชลประทาน สามารถดำเนินการได้
โดยไม่มีปัญหาอุปสรรค กองพัสดุจึงขอให้หน่วยงานวิศวกรรมผู้ต้องการใช้พัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ
รายละเอียดรายการของรหัส CMC โดยให้ดำเนินการดังนี้

๑. ดาวน์โหลดไฟล์รหัสวัสดุก่อสร้าง (CMC : Construction Materials Code) หน้าเว็บไซต์
กองพัสดุที่ supply.rid.go.th หัวข้อ รหัสวัสดุก่อสร้าง (CMC : Construction Materials Code)

๒. ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดรายการวัสดุก่อสร้างและหน่วยนับว่า ครบถ้วน
ครอบคลุมกับรายละเอียดของวัสดุก่อสร้างที่หน่วยงานต้องการใช้หรือไม่

๒.๑ กรณีข้อมูลไม่มีรายการวัสดุก่อสร้างที่ต้องการหรือมี แต่ไม่มีขนาดหรือหน่วยนับ
ที่ต้องการ ให้พิมพ์รายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์ที่ดาวน์โหลดโดยใช้ตัวอักษรสีแดง แทรกรายการประเภท
หมวดเดียวกัน เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยให้บันทึกชื่อไฟล์ดังกล่าวเป็นชื่อของหน่วยงานตามตัวอย่าง
การตั้งชื่อไฟล์เช่น "รหัสวัสดุก่อสร้างโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สขป.๑๓" และรวบรวม
ส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าวให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กอง เพื่อรวบรวมส่งให้กองพัสดุภายในวันศุกร์ที่
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒.๒ กรณีตรวจสอบแล้วไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงให้ทำหนังสือยืนยันให้
กองพัสดุทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ



(นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล)

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ช. ภาค, ทน. ๑-๙ มอ.เขต. พด. นอ.

ผอ.พด.

เพื่อตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธีระพล ดังสมบูรณ์)

ผส.บอ.